
sþ. 173. Fyrirspurn
til iðnaðarráðherra um rannsóknir á Íslenzkum leirtegundum.

Frá Ásgeiri Bjarnasyni og Friðjóni Þórðarsyni.

[123. mál]

1. Hver er niðurstaða þeirra rannsókna, sem fram hafa farið á íslenzkum leir-
tegundum?

2. Er grundvöllur fyrir rekstur leirverksmiðju í Dalasýslu?


